



ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ  
ในการสนับสนุนการศึกษาต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระหว่าง



ก.พ.ร.



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

\*\*\*\*\*

ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาตนเองของข้าราชการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยหลักสูตร mini MPM (mini Modern Public Management) และหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Administration) และขณะนี้ได้มีแนวทางที่จะพัฒนาหลักสูตร/ชุดวิชาที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบราชการเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและผู้สนใจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในส่วนราชการหรือหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

/เพื่อให้ผู้จบ...

เพื่อให้ผู้จบหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ดังกล่าว ได้มีแนวทางความก้าวหน้าในการศึกษาต่อยอดในสถาบันการศึกษาชั้นนำ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี เพื่อที่จะดำเนินการร่วมกันในการเปิดโอกาสให้ผู้จบหลักสูตรของสำนักงาน ก.พ.ร. สามารถเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้ร่วมกันกำหนดข้อตกลงว่า ด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีขอบเขตของความร่วมมือในการดำเนินการ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักงาน ก.พ.ร. ยินดีให้ความร่วมมือในการที่จะให้ผู้จบหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ.ร. สามารถศึกษาต่อยอดในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามเงื่อนไขการรับสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักงาน ก.พ.ร. ยินดีจะร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรของภาครัฐ และการพัฒนาระบบราชการให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

จึงประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันไว้ ณ ที่นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)  
เลขาธิการ ก.พ.ร.